

บาท/ดอลลาร์เช้านี้ เปิดที่ 32.90 บาท แนวโน้มแข็งค่า คาดกรอบ 32.85 – 32.95 บาท

* บาท/ดอลลาร์เปิดเช้าวันนี้ที่ระดับ 33.90 บาท แข็งค่าขึ้นจาก 33.02 บาท ในช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อน
แนวโน้มแข็งค่า คาดกรอบวันนี้ 32.85 – 32.95 บาท

* นางสาวรุ่ง สงวนเรือง ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจและกำกับดูแลโกลบอลมาร์เก็ตส์ ธนาคารกรุงศรี
อยุธยา กล่าวว่าค่าเงินบาทวันนี้มีแนวโน้มแข็งค่า เนื่องจากค่าเงินดอลลาร์ถูกกดดันหลังตลาดตีความถ้อยแถลง
ของประธานเฟดว่าเป็นการบ่งชี้ถึงการไม่เร่งรีบขึ้นดอกเบี้ยของเฟด และเฟดอาจจะขึ้นดอกเบี้ยได้ไม่ถึง 3 ครั้ง
ตาม Dot Plot

* นายพาวเวลล์กล่าวว่า อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 2.0-2.25% ในขณะนี้ถือว่าต่ำกว่าช่วงการคาดการณ์
อัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม 2.5%-3.5% เล็กน้อยเท่านั้น คำกล่าวนั้นสวนทางกับคำกล่าวเมื่อวันที่ 3 ต.ค.เมื่อนาย
พาวเวลล์กล่าวว่า เฟดอาจจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยผ่านระดับที่เป็นกลาง โดยเสริมว่าเฟดอาจจะยังอยู่ห่างจากจุดนั้น

* ปัจจัยชี้นำถัดมาคือความหวังที่จะมีการเจรจาการค้า G20 สำเร็จ ในวันศุกร์และวันเสาร์ ซึ่ง ปธน.ทรัมป์
และปธน.สี จิ้นผิงของจีน มีกำหนดหารือประเด็นการค้าที่ขัดแย้งกัน ปธน.ทรัมป์กล่าวในสัปดาห์นี้ ว่าเป็นไปได้
ที่เขาจะไม่ยอมรับข้อเรียกร้องของจีนในการชะลอการขึ้นภาษี ซึ่งนั่นอาจทำให้นักลงทุนเข้าซื้อสกุลเงินปลอดภัย
เช่น ดอลลาร์ รวมถึงในคืนนี้ต้องติดตามการเปิดเผยบันทึกการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของ
ธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC)

"ในสัปดาห์นี้ ค่าเงินบาทจะยังมีทิศทางแข็งค่า แต่ต้องติดตามการเจรจาการค้า G20 ในช่วงปลายสัปดาห์นี้
หากมีทิศทางที่ดี อาจเป็นปัจจัยที่หนุนให้เงินบาทอ่อนค่า คาดกรอบ 32.85 – 32.95 บาท" เขากล่าว

* ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 96.80 บาท จากวานนี้ที่ 97.36 บาท

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 836.68 ล้านบาท

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 3,389.56 ล้านบาท

* ธปท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วานนี้เท่ากับ 33.037 บาท ต่อ 1
ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่า
ธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้เสนอ
หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดย
ทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

EXIM
DAILY
NEWS